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     สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (สอมธ.) ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความสนใจการบริหารงานของ 
สอมธ. มาด้วยดีตลอดเวลา ซึ่งคณะกรรมการบรหิารทุกท่าน ก็ขอบอกทุกท่านให้ทราบเลยว่า "สอมธ. ของเรา มั่นคง มี
เสถียรภาพ อย่างเต็มที่" ขอยืนยัน ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีความผันผวน เรื่องดอกเบี้ย ท าให้สมาชิก สอมธ. หวั่นไหว แต่
ด้วยความสามารถ ของคณะกรรมการบรหิาร ได้แกไ้ขวิกฤติไปได้ อย่างดียิ่ง ท าให้สมาชิกโล่งใจ เพราะแสดงความสามารถ
ในการบริหาร ท าให้ "สอมธ. ครองความเป็นหน่ึง" ตลอดมา 
 
     เน่ืองจากมีกฎหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่รัฐบาลออกมาใหม่ มผีลให้สหกรณ์ทุกแห่ง ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
หลายด้าน อาทิ กรรมการบรหิาร และจัดธุรกรรมการเงิน ซึ่งขณะน้ี ฝ่ายอ านวยการและคณะกรรมการ ได้ประชมุ
ปรึกษาหารือ ก าหนดแนวทางต่างๆ ให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบบัใหม่ จะมีแนวทางด าเนินการต่างๆ หลาย
เรื่อง ส่วนรายละเอียด จะเรียนให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบ ในโอกาสต่อๆ ไป 
 
     วัน เดือน ปี ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงน้ี เป็นเทศกาลงานบุญกุศล เข้าพรรษา สมาชิกหลายท่านอิ่มบุญกุศล ซึ่งจะดล
บันดาลให้ท่าน มีก าลังกาย ก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือมหาวิทยาลยัของเรา ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป กองบรรณาธิการ 
ขออนุโมทนาด้วยครับ 
 
     สมาชิกท่านใด ที่สนใจจะเข้าสัมมนาสมาชิก ขอให้เตรียมตัวได้ ขณะน้ี ฝ่ายวิชาการ ก าลังออกประกาศ เชิญชวนเข้า
สัมมนา อดใจรอไว้สักนิด ต้องได้เข้าสัมมนาแน่นอน สัมมนาคราวที่แล้ว ผลเป็นที่ประทบัใจ สมาชิกเสนอแนวทางหลาย
เรื่อง ท าให้กรรมการบรหิาร มาก าหนดกลยุทธ์การท างาน ได้อย่างมากทีเดียว ขอขอบคุณสมาชิกมา ณ ที่น้ีด้วย 
 
     ขอส่งความปรารถนาดี มายังสมาชิกทุกท่าน หากมีขอเสนอแนะใดๆ กรุณาแจ้งให้กรรมการ สอมธ. ได้ทราบ เพ่ือจะได้
ช่วยเหลือ เอื้ออาทร ได้อย่างทันท่วงที และขอส่งความระลึกถึง มายังสมาชิก ทุกท่าน พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ 
 
รองศาสตราจารย์ บ ารุง สุขพรรณ์ 
 
ประธานคณะอนุกรรมการประชาสมัพันธ์ สอมธ. 
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